

สรุปข่าวประจำวัน 30 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2562

ส่งออก ‘ข้าวไทย’ ใกล้เคียงสวน?

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เผยกับฐานเศรษฐกิจ ผลกระทบจากค่าเงินบาท ส่งผลทำให้การส่งออกยิ่งขาดทุนหนัก ยิ่งขายก็ยิ่งขาดทุน การส่งออกในปีี้แค่ 8 ล้านตันหรือ 8 ล้านตันเศษๆ ต่ำที่สุดในรอบ 5 ปี ตัวเลขที่โปร่งออกมาก็เพราะข้าวคลังรัฐบาล โดยเฉลี่ยปีละ 2 ล้านตัน อย่าไปเทียบกับ 11 ล้านตัน ซึ่งโดยปกติโดยเฉลี่ยไทยจะส่งออกประมาณกว่า 8 ล้านตันถึง 9 ล้านตัน แต่ปีนี้อาจจะต่ำกว่าปีปกติที่เคยส่งออก ปัญหาที่คือ จะแก้อย่างไรกับค่าเงินบาท

อินเดียส่งออกปกติแล้วฝนฟ้าก็ดี แต่ที่น่ากลัวก็คือจีนก็ส่งออก คาดว่าปีนี้จะส่งออกไม่ต่ำกว่า 3.5 ล้านตัน จากปกติไม่เคยส่งออกเลย มีทยอยส่งออกข้าวเก่ามีสต็อกกว่า 100 ล้านตัน ไปส่งแทนที่ตลาดแอฟริกาที่เป็นตลาดเก่าของไทยที่เคยไปขายไว้ในราคาถูกลง จีนระบายสต็อกขายอย่างไรก็ได้ แย่งตลาดไปหมด ขณะที่ตลาดกลาง เวียดนามก็เบียดแย่งไปหมด จึงทำให้อุตสาหกรรมข้าวนี้มาเป็นห่วงถ้าไม่คิดจะทำอะไรเลย

นายเจริญ กล่าวว่า ตั้งราคาข้าวเปลือกอย่างไรก็ไม่ช่วยให้ราคาข้าวเปลือกดี เพราะส่งออกไม่ได้ สุดท้ายต้องตั้งงบมาชดเชยชวนาให้มากขึ้น แทนที่จะคิดทำอย่างไรให้ต้นทุนในการส่งออกให้ถูกลง พันธุ์ข้าวที่มีอยู่ตอนนี้ไม่เป็นที่ต้องการ ลำบาก ข้าวหอมมะลิหากยังขายราคานี้อยู่ 2-3 ปีไม่ช้าคงถูกเพื่อนบ้านขายแทนที่หมด

“ยกตัวอย่าง ข้าวเปลือกไทยราคาตันละ 7-8 พันกว่าบาท เวียดนาม ตันละ ประมาณ 6,000 บาท กัมพูชา ราคาตันละ 5,000 กว่าบาท และของเมียนมาตันละ 4,000 บาทกว่า ผมถามว่าเราจะแข่งอะไรกับประเทศเหล่านี้ ถ้ายังไม่ดูแลให้ผลผลิตต่อไร่ราคาสูง ให้ต้นทุนการผลิตต่ำลง ราคาข้าวเปลือกถูกลง และพันธุ์ข้าวที่ผลิตออกมาเป็นที่ต้องการของตลาด ค่าขนส่งถูกลง เพราะตอนนี้ค่าขนส่งแพง ไม่ว่าจะไปทางบกหรือทางตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือ ค่าบรรจุภัณฑ์ก็แพงกว่า ค่าแรงก็แพงกว่า จะเห็นว่าไทยสู้ไม่ได้ทั้งหมด ผมพูดเรื่องนี้มานานแล้ว ยอมรับเกินอำนาจของผู้ส่งออกที่จะจัดการได้ ไม่รู้จะทำอย่างไรแล้ว”

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

เตือนก่อนเจ๊ง! รับมือความผันผวนค่าข้าวโลก

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เผยกับฐานเศรษฐกิจ วงการค้าข้าวเป็นที่รับรู้กันดีว่าราคาสินค้าเกษตรนั้นผันผวน และตลาดเป็นของผู้ซื้อในต่างประเทศ อีกทั้งข้าวเป็นสินค้าเกษตรที่สามารถถูกทดแทนได้ (หรือมีคู่แข่งชันมาก และประเทศผู้นำเข้า ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น) ผู้บริโภคโดยเฉพาะตลาดข้าวหอมมะลิใหม่ต้นฤดูจะเน้นส่งออกเป็นหลัก ส่วนภายในจะเป็นการบริโภคข้าวเก่า และภาคการส่งออกในส่วน of ข้าวขาว 5% รวมถึงข้าวหนึ่ง ราคาขายต่ำมาก

“ปีนี้จนถึงสิ้นปี คาดว่าการส่งออกข้าวหอมมะลิจะลดลงเหลือเพียงประมาณ 1.2 ล้านตัน และปริมาณการส่งออกรวมข้าวทุกชนิดปีนี้จะอยู่ที่เพียงประมาณ 8 ล้านตัน จากปกติ 9.5-10 ล้านตัน และบางปีในอดีตนั้นสูงถึง 10-11 ล้านตัน ก็เนื่องจากการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาล”

นายเกรียงศักดิ์ กล่าวว่า จากตัวเลขที่ลดลงนี้ก็น่าจะบอกถึงสถานการณ์สถานการณ์ตลาดข้าวไทยที่มีส่วนแบ่งในตลาดโลกลดลง ปริมาณความต้องการซื้อข้าวไทยลดลงกว่าในอดีต แต่หันไปบริโภค/ซื้อข้าวของประเทศคู่แข่งแทน เนื่องจากการแข่งขันที่สูงประกอบกับเมื่อประเทศคู่แข่งกลับเสนอราคาที่ดีกว่าเกาะตามหลังไทย ให้ข้าวของไทยเป็นตัวนำราคา ซึ่งก็เป็นเหตุทำให้ผู้ซื้อมองว่าราคาข้าวของไทยนั้นสูง แต่ราคาข้าวของเพื่อนบ้านกลับนำดึงดูดกว่า

โดยทั้งนี้ เป็นโจทย์ถามว่าเราจะบริหารมองทิศทางของตลาดอย่างไร จะมองฝั่งทิศทางตลาด หรือมองลู่ตามตลาดที่ขึ้นกับความต้องการและราคาที่เป็นจริงในตลาดปัจจุบัน จึงเป็นคำถามว่าปัจจุบันสถานการณ์ตลาดเปลี่ยนแปลงไปจากแต่ก่อน ดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องดูทั้งโครงสร้างระบบข้าวหรือไม่ ตั้งแต่ผู้ผลิต (เกษตรกร) โรงสี ผู้ส่งออก จนถึงความต้องการของตลาด ซึ่งหากจะแก้ปัญหาทั้งโครงสร้างโดยย้อนกลับไปดูแนวโน้มตลาด ปริมาณ และทิศทางราคา ก็หนีไม่พ้นเรื่องของต้นทุนการผลิต สำหรับภาคเกษตรกรก็ควรที่จะเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น ให้ตรงกับความต้องการของตลาด และหาตลาดใหม่ๆ ให้กับข้าวทุกชนิดทุกประเภทไปด้วย เพราะสถานการณ์ข้าวได้เปลี่ยนไปจากอดีตมาก

ดังนั้นการช่วยเหลือเฉพาะด้านราคาให้แก่ภาคการผลิตเพียงด้านเดียวนั้นจะเพียงพอและสอดคล้องหรือไม่สำหรับทั้งระบบวงจรการค้าข้าว แต่อยากจะบอกว่าในสภาพความเป็นจริง ณ ปัจจุบัน ผู้ประกอบการโรงสีมีสภาพในการดำเนินธุรกิจซึ่งอยู่ในสถานะที่อ่อนแอลงจากเดิมมาก ที่สำคัญผู้ประกอบการควรมีการปรับตัวต่อสถานการณ์การค้าข้าวอย่างไร ที่จะยังคงรักษาธุรกิจให้อยู่รอดได้ ในสถานะความกดดันรอบด้าน เป็นเรื่องที่มีผู้ประกอบการต้องตระหนักและระมัดระวังในการซื้อขายให้มากกว่าที่เป็นอยู่

ที่มา *ฐานเศรษฐกิจ*

“พาณิชย์” แจงข่าวดี ฟิlipปินส์ยุติได้สวนใช้เซฟการ์ดสินค้าข้าวไทยอย่างเป็นทางการ

นายเกียรติ รัชโน รักษาการแทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 ต.ค.2562 ที่ผ่านมา ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ ได้พิจารณากรณีที่กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ประกาศเปิดได้สวนการใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าข้าวที่เพิ่มขึ้น (Safeguard Measure) โดยเห็นว่าการแก้ปัญหาการค้าข้าวเปลือกตกต่ำโดยการนำเข้ามาตรการปกป้องมาใช้เพื่อขึ้นภาษีนำเข้าข้าวสารจากต่างประเทศ อาจส่งผลให้อัตราเงินเพื่อเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและประชาชนโดยรวม รัฐบาลฟิลิปปินส์จึงตัดสินใจช่วยเหลือเกษตรกรภายในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายการเปิดเสรีข้าวในรูปแบบของการให้เงินช่วยเหลือแทนการนำเข้ามาตรการปกป้องมาใช้ตามข้อเสนอของกระทรวงเกษตร

“ก่อนหน้านี้ กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ได้ประกาศยุติการได้สวนการใช้มาตรการเมื่อวันที่ 11 ต.ค.2562 และต่อมาได้นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจฟิลิปปินส์พิจารณา โดยผลที่ออกมา ถือเป็นการส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์จะไม่นำเข้ามาตรการปกป้องมาใช้กับสินค้าข้าวสารนำเข้า จึงเป็นข่าวดีต่อการส่งออกข้าวไทยไปยังตลาดฟิลิปปินส์ หลังจากที่อยู่ในภาวะสับสนมาตั้งแต่ต้นเดือนก.ย. 2562 เนื่องจากผู้นำเข้าฟิลิปปินส์กังวลว่าหากรัฐบาลฟิลิปปินส์บังคับใช้มาตรการปกป้องจะทำให้มีการระงับการส่งออกเพิ่มเติมจากภาษีนำเข้าปกติเมื่อมีการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดการชะลอคำสั่งซื้อเพื่อดูสถานการณ์” นายเกียรติกล่าว

ทั้งนี้ หลังจากที่มีความชัดเจนเรื่องตลาดข้าวในฟิลิปปินส์ กรมฯ มีแผนที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในตลาดฟิลิปปินส์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มข้าวพรีเมียม เช่น ข้าวหอมมะลิ และข้าวไรซ์

เบอร์ ซึ่งที่ผ่านมา ไทยส่งออกข้าวไปฟิลิปปินส์เฉลี่ยปีละ 543,344 ตัน โดยใน 9 เดือนของปี 2562 (ม.ค.-ก.ย.) ปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 297,812 ตัน ลดลง 61.65% จากช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่มีปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 776,591 ตัน โดยข้าวที่ส่งออกไปยังตลาดฟิลิปปินส์ ส่วนใหญ่เป็นข้าวขาว 5% รองลงมา ได้แก่ ข้าวขาว 25% และ ข้าวขาว 15% ตามลำดับ

สำหรับกรณีดังกล่าว เกิดขึ้นหลังจากที่ฟิลิปปินส์ โดยองค์การอาหารแห่งชาติ (National Food Authority) ได้เปลี่ยนระบบการนำเข้าข้าวเป็นแบบเสรี จากเดิมกำหนดโควตานำเข้า ทำให้มีการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์จึงได้ประกาศเปิดไต่สวนการใช้มาตรการปกป้อง และกรมฯ ได้ส่งหนังสือ เพื่อแสดงท่าที และเหตุผลโต้แย้งของไทยต่อการเปิดไต่สวนดังกล่าวของฟิลิปปินส์ไปตั้งแต่ปลายเดือนก.ย.2562 จนทำให้ฟิลิปปินส์ ประกาศยุติการไต่สวนการใช้มาตรการปกป้อง หลังจากได้พิจารณาข้อมูล หลักฐาน ข้อคิดเห็นและข้อโต้แย้งจากทุก ฝ่ายแล้ว

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

“พาณิชย์”เคาะส่วนต่างประกันรายได้ข้าวงวด 2 ขวานาปลูกข้าวเจ้า-ข้าวปทุมธานีได้เงิน

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์ กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 ต.ค.2562 ที่ผ่านมา คณะอนุ กรรมการฯ ได้พิจารณาการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง โดยมีมติให้ จ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน 2 ชนิด คือ ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 2,440.27 บาท และข้าวเปลือก หอมปทุมธานีตันละ 1,028.88 บาท ส่วนข้าวอีก 3 ชนิด คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ และข้าวเปลือกเหนียว ไม่ชดเชย

ทั้งนี้ ปัจจุบันราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงข้าวเปลือก 5 ชนิด มีดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 16,438.41 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 15,560.06 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 7,559.73 บาท ข้าวเปลือกหอม ปทุมธานี ตันละ 9,971.12 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 18,247.21 บาท

“เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 ที่ระบุนวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 16-31 ต.ค.2562 จะได้รับเงินส่วนต่างจากโครงการประกันรายได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะจ่ายให้ในวันที่ 1 พ.ย.2562 ขอให้เกษตรกรไปตรวจสอบบัญชีดูด้วย หากไม่ได้รับเงิน หรือมีปัญหาให้รีบติดต่อ สอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที ถ้าตรงสุดก็ ธ.ก.ส. กรมส่งเสริมการเกษตร หรือที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569”นายวิชัยกล่าว

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้ประกันรายได้ข้าวเปลือกจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครั้วเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ครั้วเรือนละ 16 ตัน ข้าวเปลือก เจ้า 10,000 บาท ครั้วเรือนละ 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครั้วเรือนละ 25 ตัน และ ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครั้วเรือนละ 16 ตัน แต่ถ้าเกษตรกรปลูกข้าวมากกว่า 1 ชนิด จะได้สิทธิไม่ เกินจำนวนขั้นสูงของข้าวแต่ละชนิด และเมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูงของข้าวชนิดที่กำหนดไว้สูงสุด

ผลจากการคำนวณส่วนต่างราคางวดที่ 2 ในครั้งนี้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลือกเจ้า จะได้รับเงินรวม 73,208.1 บาท และข้าวเปลือกหอมปทุมธานีเงินรวม 25,722 บาท

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

xx

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนตัวลงหลังจากที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบกว่า 4 เดือนครึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อน เนื่องจากในช่วงนี้มีความต้องการข้าวจากตลาดสำคัญในแถบเอเชีย เช่น จีน ฟิลิปปินส์ ลดลง โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 345-350 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 350-355 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (ก่อนหน้านี้ราคาข้าวได้ปรับลดลงต่ำสุดในรอบกว่า 12 ปีไปอยู่ที่ระดับ 325 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562) ขณะที่วงการค้าคาดว่าผลผลิตข้าวในฤดูการผลิตฤดูใบไม้ร่วง-ฤดูหนาว (The autumn-winter crop) จะออกสู่ตลาดจำนวนมากในเดือนธันวาคมนี้

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the General Statistics Office; GSO) รายงานว่า ในเดือนตุลาคม 2562 เวียดนามส่งออกข้าวประมาณ 454,300 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 230 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมูลค่าเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาประมาณ 24% ขณะที่วงการค้าระบุว่าในช่วงตั้งแต่วันที่ 1-27 ตุลาคม 2562 มีการส่งออกข้าวประมาณ 384,700 ตัน โดยเป็นข้าว 5% ประมาณ 93,000 ตัน
ที่มา *Oryza.com* และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์

กัมพูชา

สหพันธ์ข้าวของกัมพูชา (the Cambodia Rice Federation; CRF) ระบุว่ากัมพูชากำลังวางแผนที่จะขยายการส่งออกข้าวหอมไปยังตลาดจีนมากขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายการส่งออกข้าว 1 ล้านตัน ภายในปี 2022 นอกจากนี้ยังเป็นการชดเชยส่วนแบ่งตลาดข้าวหอมในตลาดสหภาพยุโรปที่ลดลงด้วย โดยในขณะนี้ความต้องการข้าวหอมในตลาดจีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ปัจจุบันนี้ข้าวหอมของกัมพูชามีส่วนแบ่งตลาดในจีนประมาณ 5% เท่านั้น โดยกัมพูชามีแผนที่จะเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ ที่จะจัดขึ้นในจีน รวมทั้งการเข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าด้วย

ทั้งนี้ สหพันธ์ข้าวของกัมพูชา เชื่อว่า ข้าวหอมจากกัมพูชาสามารถที่จะแข่งขันในตลาดได้ เพราะขณะนี้ราคาข้าวหอมของกัมพูชาอยู่ที่ประมาณ 920-930 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่วนราคาข้าวหอมของไทยอยู่ที่ประมาณ 1,150-1,200 เหรียญสหรัฐต่อตัน

เมื่อสัปดาห์ก่อน สหพันธ์ข้าวของกัมพูชา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ปี 2020-2023 ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมหลายภาคส่วน เช่น สมาชิกของสหพันธ์ ผู้แทนจากกระทรวงเกษตร หน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงการอุตสาหกรรมข้าวเข้าร่วม โดยตั้งเป้าส่งออกข้าว 1 ล้านตัน ภายในปี 2022

ทั้งนี้ สหพันธ์ตั้งเป้าที่จะขยายสัดส่วนการส่งออกข้าวของกัมพูชาไปยังตลาดจีนเป็น 35% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด ตลาดเอเชีย 30% และตลาดยุโรป 30% ส่วนอีก 5% จะเป็นตลาดอื่นๆ โดยสัดส่วนข้าวที่ส่งออกประกอบด้วย ข้าวหอมเกรดพรีเมียม 30% ข้าวหอมเกรดทั่วไป 40% และข้าวขาวอีก 30%

สำหรับมาตรการที่จะออกมาเพื่อช่วยขยายการส่งออกให้มากขึ้นนั้น เช่น การจัดหาเงินกู้อัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อรับซื้อข้าวในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวประมาณ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะสามารถรับซื้อข้าวเปลือกหอมได้ประมาณ 500,000 ตัน ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว

ที่มา *Oryza.com*

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนตุลาคม 2562 ราคาข้าวเปลือกและข้าวสารยังคงปรับลดลงจากช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า (ราคาข้าวเคยพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายน 2561) โดยราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The average farm-gate paddy price) อยู่ที่ระดับ 15.53 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 305.53 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 15.56 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 304.242 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในช่วงสัปดาห์ก่อน และลดลงประมาณ 28.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะที่ราคาขายส่งข้าวสารเกรดดี (The average wholesale price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 37.85 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 744.639 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 38.02 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 743.39 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้า และลดลงประมาณ 16.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนราคาขายปลีกข้าวสารเกรดดี (The average retail price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 41.89 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 824.12 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 41.94 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 820.04 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้า และลดลงประมาณ 14.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนราคาขายส่งข้าวสารเกรดธรรมดา (The average wholesale price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 33.70 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 662.99 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดจากระดับ 33.86 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 662.06 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในสัปดาห์ที่แล้ว และลดลงประมาณ 20.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดธรรมดา (The average retail price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 37.53 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 732.24 เหรียญสหรัฐต่อตัน เท่ากับระดับ 37.53 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 733.82 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน และลดลงประมาณ 18.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

มีรายงานว่า กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์เตรียมจะบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยในการนำเข้าข้าวที่เข้มงวดมากขึ้น เพื่อบริหารจัดการการไหลทะลักของข้าวนำเข้าในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยว ซึ่งเป็นช่วงที่เกษตรกรชาวนาควรได้รับราคาข้าวที่ดี

นาย William D. Dar รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรกำลังเตรียมออกแนวปฏิบัติ (Guideline) ที่เข้มงวดมากขึ้นในการออกใบ Sanitary and Phytosanitary Import Clearance (SPSICs) ในสัปดาห์หน้า โดยการออกแนวปฏิบัติใหม่ดังกล่าวเป็นกลยุทธ์ในการป้องกัน/ชะลอการนำเข้าข้าวในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนนี้ ทั้งนี้ การบังคับใช้มาตรการดังกล่าวกระทรวงเกษตรต้องทำความเข้าใจกับผู้นำเข้าข้าวถึงความจำเป็นในการไม่ให้นำเข้าในช่วงนี้

สำหรับใบ SPSICs จะออกโดย Bureau of Plant Industry (BPI) ภายใต้ กระทรวงเกษตร ซึ่งตั้งแต่การบังคับใช้กฎหมายเปิดเสรีนำเข้าข้าวเมื่อเดือนมีนาคม 2562 จนถึงเดือนสิงหาคม 2562 BPI ได้ออกใบอนุญาตนำเข้าจำนวน 3,115 ใบ สำหรับ 228 ราย มีปริมาณนำเข้ารวม 2.776 ล้านตัน ซึ่งปริมาณดังกล่าวมากกว่าปริมาณที่ฟิลิปปินส์ต้องการนำเข้าในแต่ละปีอยู่ที่ประมาณ 1.5-2.4 ล้านตัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ฟิลิปปินส์สามารถผลิตข้าวได้ประมาณ 97% ของความต้องการใช้ภายในประเทศทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะเป็นการ

นำเข้า ทั้งนี้ คาดว่าการใช้มาตรการสุขอนามัยที่เข้มงวดดังกล่าวจะช่วยชะลอการนำเข้าได้ อย่างไรก็ดี ขึ้นอยู่กับผู้นำเข้าพร้อมที่จะปฏิบัติตามหรือไม่อย่างไร

นาง Cynthia A.Villar ประธานวุฒิสมาชิกด้านสินค้าเกษตรและอาหาร ให้สัมภาษณ์ว่าตลาดข้าวฟิลิปปินส์ ถูกกลุ่มพ่อค้าข้าวใช้การนำเข้ามาเป็นเครื่องมือในการควบคุมอุปทานภายในประเทศและสร้างอิทธิพลในการกำหนดราคาข้าวเปลือกจากเกษตรกรชาวนาในราคาที่ตนเองพอใจ และได้กล่าวสนับสนุนกลยุทธ์ของรัฐบาลท้องถิ่นในการจัดซื้อข้าวเปลือกโดยตรงจากเกษตรกรชาวนาในราคาที่ยุติธรรมเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวนา โดยสนับสนุนให้ผู้ว่าการ (Governor) กู้เงินจาก LANDBANK เพื่อให้หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นสามารถจัดซื้อข้าวจากเกษตรกรชาวนาได้

ประธานวุฒิสมาชิกฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลต้องต่อสู้กับกลุ่มพ่อค้าข้าวที่ตอนนี้สามารถควบคุมอุปทานข้าวได้ และเป็นผู้นำเข้าข้าวในตอนนี้ ดังนั้น จึงต้องพยายามลดการนำเข้า อย่างไรก็ดี ในอีกสองปีเชื่อว่าเกษตรกรชาวนาจะอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้น เนื่องจากกองทุนพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมข้าวฟิลิปปินส์ (The Rice Competitiveness Enhancement Fund: RCEF) ภายใต้กฎหมายเปิดเสรีนำเข้าข้าวจะช่วยให้เกษตรกรชาวนาเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการผลิตข้าวในอนาคต

สำหรับกองทุน RCEF เป็นกองทุนที่เกิดขึ้นจากกฎหมายเปิดเสรีนำเข้าข้าว โดยจะมีการจัดสรรเงินที่ได้จากการเก็บภาษีนำเข้าข้าวจำนวน 10 ล้านเปโซเข้ากองทุน RCEF เป็นเวลา 6 ปี และเงินจะถูกนำไปใช้ในการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร การพัฒนาเมล็ดพันธุ์ การฝึกอบรมและมาตรการอื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับเกษตรกรชาวนา

ที่มา *Oryza.com*, หนังสือพิมพ์ *Business World* สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตรฯ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ SBS (Simultaneous Buy and Sell) ครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2019/20 (เมษายน 2019-มีนาคม 2020) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 โดยกำหนดจะซื้อข้าวรวม 25,000 ตัน ปรากฏว่า รัฐบาลญี่ปุ่นสามารถซื้อข้าวได้ 9,566 ตัน ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ด (non-glutinous whole grain/brown rice) จำนวนรวม 7,066 ตัน จากประเทศสหรัฐฯ 5,084 ตัน ไทย 761 ตัน จีน 280 ตัน อิตาลี 102 ตัน และไต้หวัน 839 ตัน และข้าวหัก (non-glutinous broken rice) จำนวนรวม 2,500 ตัน จากประเทศสหรัฐฯ 1,800 ตัน ไทย 700 ตัน

การประมูลนำเข้าข้าวแบบ SBS ครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ 2019/20 (เมษายน 2019-มีนาคม 2020) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวรวม 25,000 ตัน ปรากฏว่า รัฐบาลญี่ปุ่นสามารถซื้อข้าวได้ 8,909 ตัน ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ด (non-glutinous whole grain/brown rice) จำนวนรวม 6,409 ตัน จากประเทศสหรัฐฯ 5,528 ตัน ออสเตรเลีย 260 ตัน ไทย 40 ตัน จีน 80 ตัน อินเดีย 200 ตัน และไต้หวัน 301 ตัน และข้าวหัก (non-glutinous broken rice) จำนวนรวม 2,500 ตัน จากประเทศสหรัฐฯ 2,200 ตัน ไทย 200 ตัน และจีน 100 ตัน ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้น สามารถประมูลขายข้าวสาร/ข้าวขัดสีจำนวน 40 ตัน โดยราคาที่รัฐบาลญี่ปุ่นรับซื้อเข้าที่ 720 เหยียสหรัฐต่อตัน (ราคาไม่รวมภาษี) และราคาที่รัฐบาลขายออกที่ 1,291 เหยียสหรัฐต่อตัน (ราคาไม่รวมภาษี) ส่วนของข้าวหักนั้น ไทยประมูลขายได้จำนวน 200 ตัน โดยราคาที่รัฐบาลรับซื้อเข้าที่ 580

เหรียญสหรัฐต่อดัน (ราคาไม่รวมภาษี) และราคาที่รัฐบาลขายออกที่ 984 เหรียญสหรัฐต่อดัน (ราคาไม่รวมภาษี) โดยอัตราภาษีทุกการซื้อและขายคือ 8%

การประมูลในระบบ SBS นี้ รัฐบาลญี่ปุ่นจะจัดประมูลโดยซื้อข้าวที่มาจากหลายแหล่งผ่านทางบริษัทค้าข้าวของญี่ปุ่นในระดับราคาหนึ่งและจะขายต่อให้แก่บริษัทค้าข้าวในราคาที่สูงกว่าเดิมเพื่อนำไปจำหน่ายในตลาดภายในประเทศ โดยรัฐบาลได้ผลประโยชน์จากส่วนต่างของราคาที่รับซื้อเข้าและราคาที่ยขายออกไป

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กระทรวงเกษตรฯ (MAFF) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA (ordinary international tenders) ครั้งที่ 4 ของปีงบประมาณ 2019/20 (เมษายน 2019-มีนาคม 2020) เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวนรวม 66,200 ตัน ประกอบด้วยข้าวเมล็ดกลาง (Medium grain milled rice) จากสหรัฐฯจำนวนรวม 26,000 ตัน แบ่งเป็น 2 ล็อตๆละ 13,000 ตัน โดยล็อตแรกกำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562- 20 มกราคม 2563 และล็อตสองกำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2562-20 มกราคม 2563 ข้าวขาวเมล็ดยาว (Non-glutinous milled rice) จากประเทศไทยจำนวนรวม 7,200 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2562- 20 มกราคม 2563 และข้าวขาวเมล็ดยาว (Non-glutinous milled rice) จากประเทศใดก็ได้ (Global tender) จำนวนรวม 33,000 ตัน โดยแบ่งเป็นล็อตละ 12,000 ตัน จำนวน 1 ล็อต และล็อตละ 7,000 ตัน จำนวน 3 ล็อต กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2562- 20 มกราคม 2563 ซึ่งผลการประมูลปรากฏว่า ญี่ปุ่นตกลงซื้อข้าวเมล็ดกลางจากสหรัฐฯรวม 26,000 ตัน ข้าวเมล็ดกลางจากจีน 12,000 ตัน และข้าวเมล็ดยาวจากไทยรวม 28,200 ตัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเสนอราคาจำนวน 33 ราย โดยราคาเฉลี่ยของการประมูลครั้งนี้ (ไม่รวมภาษี) อยู่ที่ 78,599 เยนต่อดัน หรือประมาณ 724 เหรียญสหรัฐต่อดัน และถ้าเป็นราคาที่รวมภาษีเฉลี่ยอยู่ที่ 84,887 เยนต่อดัน หรือประมาณ 781 เหรียญสหรัฐต่อดัน

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

ราคาส่งออกข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างทรงตัวในขณะที่ค่าเงินรูปีอยู่ในระดับที่แข็งค่า โดยข้าวขึ้น 5% ราคาอยู่ที่ 368-372 เหรียญสหรัฐต่อดัน เท่ากับเมื่อสัปดาห์ก่อน ท่ามกลางภาวะการซื้อขายที่เบาบางเนื่องจากอยู่ในช่วงเทศกาล Diwali ขณะที่อุปทานข้าวฤดูกาลใหม่คาดว่าจะล่าช้าออกไปเนื่องจากภาวะฝนที่ตกเมื่อเร็วๆนี้ ซึ่งส่งผลให้มีผลผลิตข้าวที่รอการเก็บเกี่ยวได้รับความเสียหายไปบางส่วน

ที่มา Oryza.com

บังคลาเทศ

รัฐบาลบังคลาเทศพิจารณาขายข้าวในราคา 10 ทากาต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 116 เหรียญสหรัฐต่อดัน ในช่วงเวลา 2 เดือนจากนี้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในคลังสินค้าไว้สำหรับรองรับผลผลิตข้าวเปลือกที่จะจัดหาใหม่ โดยรัฐบาลตั้งเป้าจะซื้อข้าวหนึ่งประมาณ 1 ล้านตัน ข้าวแห้ง 150,000 ตัน ข้าวเปลือกจากฤดู Boro 150,000 ตัน และข้าวสาลี 50,000 ตัน ในช่วงฤดู Boro

ทั้งนี้ รัฐบาลได้นำข้าวออกมาจำหน่ายให้ประชาชนที่ยากจนมากคนละ 30 กิโลกรัมต่อเดือน ในราคาที่ 10 ทากาต่อกิโลกรัม นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2016 โดยมีประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้ (food friendly) ประมาณ 5 ล้านคน

นอกจากนี้ รัฐบาลยังตั้งเป้าที่จะรับซื้อข้าวโดยตรงจากเกษตรกรโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เพื่อให้แน่ใจว่าเกษตรกรจะได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่

ก่อนหน้านี้ มีรายงานว่า รัฐบาลตั้งเป้าจะรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรประมาณ 6 ล้านตัน และข้าวสาร 350,000 ตัน โดยจะซื้อข้าวเปลือกในราคา 26 ทากาต่อกิโลกรัม เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายนเป็นต้นไป และกำหนดราคาข้าวสารที่ 36 ทากาต่อกิโลกรัม เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมเป็นต้นไป โดยในส่วนของข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวนี้ (non-boiled (atap)) กำหนดราคาซื้อที่ 35 ทากาต่อกิโลกรัม จำนวน 50,000 ตัน

ที่มา Oryza.com

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2019/20 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-31 สิงหาคม 2563) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน-29 ตุลาคม 2562 มีการนำเข้าข้าว 181,850 ตัน ลดลงประมาณ 13.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 209,851 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 35,520 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 77.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 20,063 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 146,330 ตัน ลดลงประมาณ 22.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 189,788 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 ตุลาคม 2562 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 17,535 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-29 ตุลาคม 2562 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 35,010 ตัน ฝรั่งเศส 30,534 ตัน เนเธอร์แลนด์ 22,477 ตัน โปแลนด์ 12,691 ตัน อิตาลี 12,969 ตัน เบลเยียม 11,814 ตัน โปรตุเกส 11,284 ตัน เยอรมนี 11,039 ตัน ตัน บัลแกเรีย 7,907 ตัน สเปน 9,041 ตัน สวีเดน 4,839 ตัน สาธารณรัฐเชค 2,188 ตัน เดนมาร์ก 1,380 ตัน ออสเตรีย 1,539 ตัน โรมาเนีย 1,161 ตัน สโลวาเกีย 1,449 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-28 ตุลาคม 2562 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 29,774 ตัน เพิ่มขึ้น 62.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 10,380 ตัน ลดลง 43.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากซูรินาเมจำนวน 6,793 ตัน เพิ่มขึ้น 19.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 6,694 ตัน ลดลง 41.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าจากเมียนมาจำนวน 8,691 ตัน

ขณะเดียวกันก็มีการนำเข้าข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากไทยจำนวน 26,807 ตัน เพิ่มขึ้น 10.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 20,097 ตัน ลดลง 37.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาจำนวน 13,743 ตัน ลดลง 44.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถานจำนวน 11,709 ตัน ลดลง 28.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 11,093 ตัน เพิ่มขึ้น 5.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าข้าวหักจากเมียนมาจำนวน 48,930 ตัน เพิ่มขึ้น 35.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 6,632 ตัน เพิ่มขึ้น 588.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 3,041 ตัน ลดลง 7.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชา 3,788 ตัน เพิ่มขึ้น 47.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากตุรกีจำนวน 2,149 ตัน เพิ่มขึ้น 241.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทางการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-29 ตุลาคม 2562 มีการส่งออก 31,084 ตัน เพิ่มขึ้น 1.55% เมื่อเทียบกับจำนวน 30,609 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 23,205 ตัน ลดลงประมาณ 0.14% เมื่อเทียบกับจำนวน 23,173 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 7,878 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.95% เมื่อเทียบกับจำนวน 7,436 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 ตุลาคม 2562 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 4,911 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-29 ตุลาคม 2562 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 14,645 ตัน โปรตุเกส 5,685 ตัน สเปน 4,835 ตัน บัลแกเรีย 1,839 ตัน เบลเยียม 1,108 ตัน เนเธอร์แลนด์ 154 ตัน โปแลนด์ 407 ตัน โรมาเนีย 431 ตัน สโลวีเนีย 193 ตัน เยอรมนี 276 ตัน เป็นต้น

สำหรับการนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2018/19 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562) มีการนำเข้าข้าว 1,374,996 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.28% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,306,056 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 193,857 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 36.09% เมื่อเทียบกับจำนวน 142,452 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,181,139 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.51% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,163,603 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 258,597 ตัน ฝรั่งเศส 194,060 ตัน เนเธอร์แลนด์ 171,183 ตัน สเปน 125,536 ตัน อิตาลี 115,027 ตัน โปรตุเกส 98,937 ตัน โปแลนด์ 85,311 ตัน เยอรมนี 78,520 ตัน เบลเยียม 62,100 ตัน สาธารณรัฐเชค 39,223 ตัน บัลแกเรีย 35,525 ตัน สวีเดน 29,752 ตัน ลิทัวเนีย 15,589 ตัน ฮังการี 11,461 ตัน เดนมาร์ก 11,606 ตัน โรมาเนีย 9,085 ตัน กรีซ 7,359 ตัน ออสเตรเลีย 6,255 ตัน เป็นต้น

โดยชนิดข้าวที่นำเข้าในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562 (ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 23 กันยายน 2562) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 194,575 ตัน เพิ่มขึ้น 28.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 116,560 ตัน ลดลง 37.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 105,264 ตัน เพิ่มขึ้น 46.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 62,286 ตัน เพิ่มขึ้น 19.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรุกวัยจำนวน 43,036 ตัน ลดลง 14.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะเดียวกันก็มีการนำเข้าข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากกัมพูชาจำนวน 179,958 ตัน ลดลง 24.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาจำนวน 168,475 ตัน เพิ่มขึ้น 32.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 153,166 ตัน ลดลง 2.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถานจำนวน 109,678 ตัน เพิ่มขึ้น 83.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 89,138 ตัน ลดลง 0.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าข้าวหักจากเมียนมาจำนวน 303,298 ตัน ลดลง 5.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 38,129 ตัน เพิ่มขึ้น 66.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 25,008 ตัน ลดลง 3.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชา 18,335 ตัน เพิ่มขึ้น 22.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากบราซิลจำนวน 10,629 ตัน เพิ่มขึ้น 738.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

แอฟริกา

กรมศุลกากรแอฟริกาใต้ (the South African Customs) รายงานว่า ในช่วง 9 เดือนของปีนี้ (มกราคม-กันยายน) มีการนำเข้าข้าวจำนวน 653,936 ตัน ลดลงประมาณ 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 704,718 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในเดือนกันยายน 2562 แอฟริกาใต้นำเข้าข้าวจำนวน 76,246 ตัน ลดลงประมาณ 27% เมื่อเทียบกับจำนวน 104,861 ตัน ในเดือนสิงหาคม 2562 และลดลงประมาณ 17% เมื่อเทียบกับจำนวน 91,523 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยชนิดข้าวที่นำเข้าในเดือนกันยายนประกอบด้วย ข้าวเปลือก 291 ตัน ข้าวกล้อง 603 ตัน ข้าวสาร 73,901 ตัน และข้าวหัก 1,451 ตัน

ทั้งนี้ การนำเข้าข้าวในแต่ละเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2562 แอฟริกาใต้นำเข้าข้าวจำนวน 73,075, 54,629, 68,214, 82,181, 34,364, 68,216, 92,149, 104,861 และ 76,246 ตัน ตามลำดับ และในเดือนมกราคม-กันยายน 2561 แอฟริกาใต้นำเข้าข้าวจำนวน 75,010, 101,237, 94,875, 67,806, 80,087, 51,844, 71,482, 70,854 และ 91,523 ตัน ตามลำดับ

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2019/20 (พฤษภาคม 2019-เมษายน 2020) ประเทศแอฟริกาใต้จะนำเข้าข้าวประมาณ 1.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากประมาณการจำนวน 1.08 ล้านตัน ในปี 2018/19 เนื่องจากมีการบริโภคข้าวเพิ่มขึ้น ซึ่งการนำเข้าข้าวส่วนใหญ่จะนำเข้าจากประเทศไทยและอินเดียคิดเป็นสัดส่วนรวมกันประมาณ 90%ของการนำเข้าทั้งหมด โดยในปี 2018/19 แอฟริกาใต้นำเข้าข้าวจากไทยจำนวนประมาณ 615,000 ตัน ลดลงจากจำนวน 837,000 ตัน ในปี 2017/18 และนำเข้าจากอินเดียจำนวน 175,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 155,000 ตัน ปี 2017/18

ทั้งนี้ คาดว่าในปี 2019/20 แอฟริกาใต้จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 980,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากประมาณการในปี 2017/18 ที่ 940,000 ตัน ส่วนการส่งออกข้าวนั้น มีการส่งออกข้าวต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น Eswatini, Zimbabwe และ Botswana โดยในปี 2019/20 คาดว่าจะมีการส่งออกประมาณ 125,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 120,000 ตัน

ที่มา *Oryza.com*

อาร์เจนตินา

สถาบัน Instituto Nacional de Estadística y Censos รายงานว่า ในช่วง 9 เดือนของปีนี้ (มกราคม-กันยายน) ประเทศอาร์เจนตินาส่งออกข้าวประมาณ 314,037 ตัน ลดลงประมาณ 2.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 323,0756 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยข้าวขาวจำนวน 178,196 ตัน ข้าวกล้องจำนวน 92,815 ตัน และข้าวหักจำนวน 16,374 ตัน โดยในเดือนกันยายนที่ผ่านมา อาร์เจนตินาส่งออกข้าวประมาณ 21,993 ตัน ลดลงประมาณ 0.79% เมื่อเทียบกับจำนวน 22,076 ตัน ที่ส่งออกในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และลดลงประมาณ 37.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในปี 2018 อาร์เจนตินาส่งออกข้าวประมาณ 385,175 ตัน

ที่มา *Oryza.com*